

การแลกเปลี่ยนบทเรียนเรื่องการมีส่วนร่วมและการกำกับดูแล กิจการป่าไม้

องค์กรภาคประชาสังคมในประเทศอินโดนีเซียเริ่มเสนอวิธีปิดการบันทึกข้อมูลที่ผิดกฎหมาย พวกเขาจึงประสบปัญหาใหญ่ ในปี 2545 มีการบันทึกข้อมูลอย่างผิดกฎหมายประมาณ 80 เปอร์เซ็นต์ การทุจริตและความขัดแย้งเกิดขึ้นอย่างกว้างขวาง ทำให้ขาดความน่าเชื่อถือ



Emelia Arthur ในเมือง Nfante ประเทศกานา กำลังหารือเรื่องการทำลายป่าโดย Clare Brogan

การแลกเปลี่ยนบทเรียนเรื่องการมีส่วนร่วมและการกำกับดูแล

กิจการป่าไม้

อย่างไรก็ตามในปีพ. ศ. 2560 อินโดนีเซียได้นำภาคป่ามาควบคุม ตอนนี้กำลังตรวจสอบความถูกต้องตามกฎหมายของไม้ที่ผลิตได้หรือนำเข้ามาในอินโดนีเซีย และต้องมีใบอนุญาตที่ถูกต้องตามกฎหมายสำหรับการส่งออกไม้ทั้งหมด ซึ่งองค์กรภาคเอกชนมีบทบาทอย่างเป็นทางการในฐานะผู้สังเกตการณ์อิสระของระบบประกันความรับผิดชอบตามกฎหมายของไม้ และการเปลี่ยนแปลงนี้จะนำไปไม่ได้หากปราศจากกลุ่มประเทศภาคประชาสังคมที่เข้าร่วมในทุกขั้นตอนของกระบวนการทางการเมืองที่มีความเข้มข้นและยาวนาน ดังที่ Mike Jeffree รายงานในจดหมายข่าวของเขาเรื่อง The European Timber Trade Federation newsletter ซึ่งพวกเขากำลังแบ่งปันบทเรียนจากผลกำไรที่ได้รับยากกับประเทศคู่ค้าอื่น ๆ เช่น จากประเทศกานาไปยังพม่า และในขณะเดียวกัน การวิจัยล่าสุดของสี่ประเทศในแอฟริกา และในประเทศลาวชี้ให้เห็นถึงวิธีที่จะช่วยปรับปรุงการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในการตัดสินใจเกี่ยวกับการปกครองป่า

แนะนำแนวทาง

ระบบประกันคุณภาพไม้แห่งชาติอินโดนีเซียเป็นแกนกลางของข้อตกลงการเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจ (VPA) ระหว่างอินโดนีเซียและสหภาพยุโรป (EU) ซึ่ง VPA มีเป้าหมายในการปรับปรุงการกำกับดูแลกิจการป่าไม้ และส่งเสริมการค้าผลิตภัณฑ์ไม้ที่ได้รับการรับรองตามกฎหมาย ใบรับรอง FLEGT เช่นเดียวกับการพัฒนาระบบแห่งชาติกลุ่มประชาสังคมในประเทศอินโดนีเซียมีบทบาทสำคัญในการเจรจาและการดำเนินการของ VPA พวกเขายังคงทำเช่นนี้ต่อไปเรื่อย ๆ จนตอนนี้อินโดนีเซียได้ออกใบรับรอง FLEGT แล้ว Mardi Minangsari ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตั้งแต่เริ่มต้น ทั้งในฐานะตัวแทนขององค์กรเอกชนแห่งชาติ Telapak และสำนักงานสืบสวนด้านสิ่งแวดล้อม และเป็นบุคคลสำคัญใน JPIK สำนักงานสืบสวนด้านสิ่งแวดล้อมและเป็นองค์ประกอบสำคัญใน JPIK ซึ่งเป็นเครือข่ายการตรวจสอบป่าที่เป็นอิสระ เธอบอกกับ Mike Jeffree ว่าองค์กร CSO ของ

การแลกเปลี่ยนบทเรียนเรื่องการมีส่วนร่วมและการกำกับดูแล

กิจการป่าไม้

อินโดนีเซียต้องมุ่งมั่นโน้มน้าวใจและยืนยัน "ภาครัฐและภาคธุรกิจอาจไม่ได้สนับสนุนการมีส่วนร่วม" เธอกล่าว "ขณะที่เราพูดคุยและมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมากขึ้นพวกเขาก็มีความกระตือรือร้นมากขึ้น"

อินโดนีเซียเป็นหนึ่งใน 15 ประเทศที่กำลังดำเนินการหรือเจรจา VPA แต่เป็นประเทศแรกที่ได้ออกใบอนุญาต FLEGT ในขณะที่ประเทศอื่น ๆ กำลัง

สหภาพยุโรปสนับสนุนการมีส่วนร่วมดังกล่าวในกระบวนการ VPA เนื่องจากจะเพิ่มความเป็นธรรมและโปร่งใส นำข้อมูลเชิงลึกในท้องถิ่นความต้องการและข้อกังวลไปสู่ตารางการเจรจาต่อรอง และช่วยให้มั่นใจได้ว่าการตัดสินใจจะเกิดขึ้นหลังจากมีการพิจารณาอย่างรอบคอบในหมู่ผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด แนวคิดคือถ้าการตัดสินใจเป็นประเทศที่เป็นเจ้าของและสะท้อนถึงความเห็นร่วมกันระหว่างผู้มีส่วนได้เสียแล้วการดำเนินการมีแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จมากขึ้น การมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมควบคู่ไปกับภาครัฐและภาคเอกชนทำให้เกิดความเชื่อมั่นในระบบประกันคุณภาพไม้ของ VPA และการออกใบอนุญาต FLEGT ในที่สุด

การไม่มีแนวทาง

งานวิจัยที่ตีพิมพ์ในปี 2560 แสดงให้เห็นถึงกลุ่มประชาสังคมในแคเมอรูน กานา ไลบีเรีย และสาธารณรัฐคองโกมีส่วนร่วมมากขึ้นในกระบวนการ VPA แห่งชาติ และอื่น ๆ มากกว่าในกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับ REDD + (การลดการตัดไม้ทำลายป่าและลดการเสื่อมโทรมของป่า)

การแลกเปลี่ยนบทเรียนเรื่องการมีส่วนร่วมและการกำกับดูแล

กิจการป่าไม้

งานวิจัยนี้ค้นคว้าโดย Poshendra Satyal จากมหาวิทยาลัย East Anglia ประเทศอังกฤษ เขากล่าวว่า VPA มีบทเรียนที่สำคัญจากกระบวนการอื่น ๆ เช่น REDD + เนื่องจากการได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ครอบคลุมและมีส่วนร่วมและเนื่องจากพวกเขาสร้างความสามารถในการมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง

จากการมีส่วนร่วมในกระบวนการ VPA กลุ่มประชาสังคมในกานาและอินโดนีเซียประสบความสำเร็จในการโน้มน้าวให้รัฐบาลให้ข้อมูลเกี่ยวกับป่าไม้แก่สาธารณชนอย่างเปิดเผย ส่วนในประเทศไลบีเรียพวกเขาได้ใช้กระบวนการ VPA เพื่อให้รัฐบาลจ่ายเงินส่วนแบ่งค่าเข้าชมชุมชนซึ่งเป็นหน้าที่ค้างชำระ และเพื่อป้องกันการลักลอบออกใบอนุญาต

ในขณะที่การมีส่วนร่วมเป็นองค์ประกอบสำคัญของการปรับปรุง ซึ่งไม่มีสูตรสำหรับการประสบความสำเร็จ อย่างไรก็ตามในขณะที่การบรรยายสรุปโดยสถาบัน FLEGT ของสหภาพยุโรปแสดงให้เห็นว่ากระบวนการของ VPA ได้ให้บทเรียนหลายอย่าง การชี้แจงชี้ให้เห็นถึงวิธีการระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และให้ความสนใจในกระบวนการนี้และจัดให้มีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นแนวทางในการสร้างกระบวนการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่หลากหลาย ที่มีประสิทธิภาพและสร้างความมั่นใจว่าจะมีการเชื่อมโยงระหว่างแพลตฟอร์มของประชาสังคมกับการเจรจาอย่างเป็นทางการผ่านการเป็นตัวแทนที่มีประสิทธิภาพ

กระบวนการของ VPA แสดงให้เห็นว่ารัฐบาลต่างๆ ไม่จำเป็นต้องคัดค้านการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในกระบวนการ แต่พวกเขามีแนวโน้มที่จะไม่ใช้วิธีดังกล่าว ดังนั้นจึงจำเป็นต้องพัฒนาความไว้วางใจความเข้าใจร่วมกันในการมีส่วนร่วมและความชัดเจนในกระบวนการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียยังต้องการเวลาเงินและกำลังการผลิตเพื่อที่จะเข้าร่วม

การใช้ความรู้ความสามารถ

การแลกเปลี่ยนบทเรียนเรื่องการมีส่วนร่วมและการกำกับดูแล

กิจการป่าไม้

ขณะนี้มีการจัดทริปการศึกษาอินโดนีเซียสำหรับองค์กรภาคประชาสังคมของประเทศลาว องค์กรภาคประชาสังคมในอินโดนีเซียได้ติดต่อประสานงานหรือได้รับการเยี่ยมชมจากกลุ่มประเทศจีน กาน่า พม่า ไทย และเวียดนาม การแลกเปลี่ยนเหล่านี้ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีการกำหนดความถูกต้องตามกฎหมาย มีการเข้าถึงข้อมูลของรัฐบาลและการตรวจสอบป่า ผู้เข้าชมจะได้เรียนรู้ว่าองค์กรภาคประชาสังคมในอินโดนีเซียมีการระดมความสนใจร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียและสนับสนุนตำแหน่งของตนต่อรัฐบาลอย่างไร

กลุ่มประชาสังคมยังมีปฏิสัมพันธ์ในการอบรมเชิงปฏิบัติการเป็นระยะ ๆ เกี่ยวกับการรับรองความถูกต้องตามกฎหมายของไม้ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จากเหตุการณ์ล่าสุดในเดือนธันวาคม ปี พ.ศ.2559 จัดหาเวทีสำหรับอินโดนีเซียและกลุ่มประชาสังคมจากประเทศต่างๆเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การประชุมเชิงปฏิบัติการยังได้มีการหารือกันระหว่างสองประเทศเช่นประเทศลาวและพม่า

ความร่วมมือยังเกิดขึ้นในระดับที่กว้างขึ้น ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2560 กลุ่มประชาสังคมจากยุโรปและอีก 10 ประเทศที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ VPA ตีพิมพ์บทสรุปร่วมกันซึ่งเน้นวิธีที่พวกเขาให้ความสำคัญกับ VPAs ในการปรับปรุงการปกครองป่าไม้ องค์กรภาคประชาสังคมยอมรับว่า VPAs ให้พื้นที่และโครงสร้างทางการเมืองที่ดีกว่าทำให้พวกเขาสามารถเป็นตัวแทนในการเปลี่ยนแปลงได้ "

เหนือกว่าสิ่งอื่นใด การบรรยายสรุปเรียกร้องสหภาพยุโรป ประเทศสมาชิก VPA เพื่อสนับสนุนและให้การมีส่วนร่วมอย่างมีนัยสำคัญของผู้มีส่วนได้เสียในภาคประชาสังคมในกระบวนการของ VPA และการเฝ้าระวังป่าโดยการเข้าถึงแหล่งทรัพยากรที่เพียงพอและการเสริมสร้างขีดความสามารถ

การแลกเปลี่ยนบทเรียนเรื่องการมีส่วนร่วมและการกำกับดูแล กิจการป่าไม้

ประสบการณ์ของอินโดนีเซียเป็นข้อพิสูจน์อย่างหนักแน่นว่ากระบวนการมีส่วนร่วมสามารถให้ผลลัพธ์ที่มีนัยสำคัญ สะท้อนถึงการมีส่วนร่วมมากกว่า 10 ปีในการแสวงหาความมั่นใจในกฎหมายของประเทศอินโดนีเซีย Mardi Minangsari มีคำแนะนำสำหรับคู่ค้าในประเทศอื่น ๆ ที่เริ่มออกเดินทาง

"คุณต้องมีความคิดที่ชัดเจนว่าคุณต้องการอะไรจากกระบวนการนี้และต่อสู้เพื่อให้ได้มัน" เธอกล่าวกับ Mike Jeffree "แต่ในกระบวนการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่ายโดยไม่กระทบต่อความซื่อสัตย์และเป้าหมายของคุณคุณยังคงคาดหวังจะเจรจาและหาตำแหน่งร่วมด้วย ก่อนอื่นให้ดำเนินการย้าย จากนั้นเสริมสร้างความเข้มแข็งจากที่นั่น"

อ่านเรื่องราวต้นฉบับในเว็บไซต์ FLEGT Facility ของ EU

รายละเอียดเพิ่มเติม

- EU FLEGT Facility ปี 2557 มีการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในภาคประชาสังคมในกระบวนการข้อตกลงหุ้นส่วน FLEGT โดยสมัครใจ
อ่านต่อได้ที่ : <http://www.euflegt.efi.int/es/publications/engaging-civil-society-stakeholders>
- EU FLEGT Facility ปี 2558 VPA Unpacked - VPA สามารถเพิ่มการมีส่วนร่วมได้อย่างไร
อ่านต่อได้ที่ : <http://www.euflegt.efi.int/es/participation>
- เสียงจาก FLEGT
รับชมวิดีโอเพิ่มเติมได้ที่ : <http://www.flegt.org/map-of-projects/#voices>
- สภาการค้าไม้แห่งยุโรป ปี 2560 ข่าว ETTF - ฤดูใบไม้ผลิ - ฤดูใบไม้ผลิปี 2017

การแลกเปลี่ยนบทเรียนเรื่องการมีส่วนร่วมและการกำกับดูแล

กิจการป่าไม้

อ่านต่อได้ที่ : <http://www.ettf.info/sites/ettf/files/ETTF%20Newsletter%20Winter-Spring%202017.pdf>

- Fern ปี 2559 FLEGT VPA สามารถปรับปรุงการกำกับดูแลได้หรือไม่? ตรวจสอบว่า VPA ของ FLEGT กำลังเปลี่ยนแปลงวิธีที่ป่าเป็นกรรมสิทธิ์และจัดการอย่างไร

อ่านต่อได้ที่ : http://www.fern.org/sites/fern.org/files/impactreport_lowres.pdf

- Fern และคณะ ปี 2560 การทำสัญญาความร่วมมือโดยสมัครใจ (VPAs) สำหรับป่า ผู้คนและสภาพอากาศ: คำแนะนำของประชาสังคมเกี่ยวกับอนาคตของ VPAs

อ่านต่อได้ที่ : <http://www.fern.org/sites/fern.org/files/briefing%20VPAs.pdf>

- Mustalahti และคณะ ปี 2560 ทรัพยากรและกฎระเบียบของเกม: การมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในกระบวนการ REDD + และ FLEGT-VPA ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ป่า 8: 50 DOI: 10.3390 / f8020050

อ่านต่อได้ที่ : <http://www.mdpi.com/1999-4907/8/2/50>

- Satyal ปี 2560 การประเมินการมีส่วนร่วมของประชาสังคมใน REDD + และ FLEGT: การศึกษากรณีศึกษาของแคมเปญรณรงค์ระดับโลกและสาธารณรัฐคองโก รายงานของ DEV และชุดเอกสารนโยบายโรงเรียนการพัฒนาระหว่างประเทศ, University of East Anglia, สหราชอาณาจักร